

Số: 153 /KH-UBND

Rạch Giá, ngày 07 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng năm 2022 và phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất dân sinh trong mùa khô năm 2022- 2023 trên địa bàn thành phố Rạch Giá

Thực hiện Công văn số 1284/SNNPTNT-CCTL ngày 05/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông 2022 và xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô 2022-2023;

UBND thành phố Rạch Giá xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng phục vụ sản xuất vụ Thu Đông 2022 và phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô 2022-2023 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang: từ tháng 8 đến tháng 11/2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và gần báo động 2 (báo động 2 trạm Châu Đốc là 3,5m), đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2 - 0,4m. Tuy nhiên, một số phường, xã có đê bao và bờ bao còn yếu có thể không đảm bảo an toàn đối với sản xuất và dân sinh, cần đề phòng xảy ra sự cố khi lũ lên nhanh do hoạt động điều tiết dòng chảy ở thượng nguồn và mưa lớn bất thường, xâm nhập mặn ở khu vực Kiên Giang sẽ đến sớm và ở mức xấp xỉ cao hơn TBNN. Tuy nhiên, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn vẫn đe dọa sản xuất đối với vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 và nước sinh hoạt của Nhân dân.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các công việc, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng mùa mưa; hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô. Rà soát tình hình, đánh giá khả năng tác động của ngập lũ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất, đời sống

Nhân dân. Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống có hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện tốt các giải pháp ứng phó với tình hình lũ bất thường trong mùa mưa và hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô.

2. Yêu cầu

Các phòng ban, ngành đoàn thể thành phố có liên quan, UBND các phường xã chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng trong mùa mưa và hạn hán, xâm nhập mặn khi mùa khô đến. Hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ lúa Thu Đông 2022 và vụ Đông Xuân 2022-2023 phù hợp với tình hình nguồn nước, tận dụng tốt lợi thế do lũ mang lại để phát triển kinh tế và ngăn ngừa mặn xâm nhập.

Chủ động phòng, chống để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra ngập úng do mưa lớn, triều cường trong mùa mưa và phòng chống, hạn hán, xâm nhập mặn trong những tháng cuối năm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân, bảo vệ tài sản, công trình, cơ sở sản xuất của Nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước; tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. XÁC ĐỊNH VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG

1. Đối với ảnh hưởng ngập lũ nội đồng

Chỉ ảnh hưởng đến phường, xã có sản xuất nông nghiệp như: Vĩnh Quang, Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi, An Bình, An Hòa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thông và xã Phi Thông.

2. Đối với ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn

- Đối với sản xuất nông nghiệp: các phường chịu ảnh hưởng nhiều như: Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi, An Bình, An Hòa, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thông và Vĩnh Quang.

- Đối với nước sinh hoạt: Trung tâm thành phố Rạch Giá.

- Đối với ô nhiễm môi trường: chủ yếu là các kênh Ông Hiễn, Kênh Cụt, Sông Kiên, Vàm Trư và kênh Cầu Số 02 sau khi đóng các cống ngăn mặn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế thành phố

Cập nhật thông tin tình hình thời tiết, diễn biến mưa bão, mực nước, đỉnh lũ từ Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang và các cơ quan chuyên ngành để kịp thời thông báo cho các ngành, phường, xã và Nhân dân biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt thông qua phương tiện truyền thông, trước hết là Nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, kênh, rạch, vùng trũng thấp.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước để phối hợp với Chi cục Thủy lợi quản lý, vận hành hệ thống công trên địa bàn thành phố theo các quy trình vận hành và yêu cầu thực tế của từng khu vực. Theo dõi tình hình diễn biến mưa bão, mực nước, đỉnh lũ trên địa bàn thành phố để đề nghị vận hành mở cống xả lũ, đóng cống khi mặn xâm nhập có khả năng xảy ra trong mùa khô năm 2023.

Phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao hiện có trên địa bàn trước mùa mưa lũ.

Phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trồng trọt và BVTV tăng cường thăm đồng trong vụ lúa Thu Đông 2022, kết hợp kiểm tra diện tích sản xuất khi bị ảnh hưởng ngập lụt (*nếu có*); hướng dẫn và tuyên truyền nông dân áp dụng bơm tác động loạt khi có lũ ảnh hưởng đến lúa, phòng trừ dịch hại và các kỹ thuật canh tác trong điều kiện ẩm ướt khi ngập lụt.

Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo lịch gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2022-2023 và vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn thành phố, khuyến khích sử dụng giống lúa ngắn ngày để đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm áp lực thiếu nước trong giai đoạn từ giữa đến cuối vụ khi xảy ra hạn-mặn kéo dài, gay gắt; áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, phòng trừ dịch hại và các kỹ thuật canh tác trong điều kiện hạn chế về nước tưới; khuyến cáo nông dân tăng cường thăm đồng, kết hợp kiểm tra các vùng sản xuất có khả năng bị ảnh hưởng mặn, kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới.

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố

Phối hợp với Ban An toàn giao thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy để tránh tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn tại các bến đò ngang khi mùa mưa lũ xảy ra.

Phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang và các đơn vị có liên quan bố trí xe chở nước, cung cấp nước sinh hoạt đến các khu vực đông dân cư khi tình trạng thiếu nước diễn ra nghiêm trọng (*nếu có*).

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố khi có ngập lụt, hạn hán xảy ra tránh ô nhiễm môi trường, phát sinh nguồn bệnh trong cộng đồng dân cư.

Khảo sát hệ thống giếng khoan trên địa bàn thành phố, tận dụng các giếng khoan làm nguồn cung cấp nước khi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra nghiêm trọng trong mùa khô (*nếu có*).

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố cân đối, bố trí vốn để thực hiện kế hoạch khi có nhu cầu.

5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố và UBND các phường, xã đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình thủy lợi theo kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, tạo luồng để tiêu thoát nước khi có lũ xảy ra và tạo nguồn nước tưới khi mùa khô đến.

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các thông tin liên quan tình hình thời tiết, diễn biến mưa bão và mực nước, đỉnh lũ để kịp thời thông báo để nhân dân chủ động đề phòng ảnh hưởng của lũ đến sản xuất và dân sinh; cập nhật tình hình hạn hán, xâm nhập mặn để Nhân dân chủ động, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất và tăng cường phát các thông tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

7. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS thành phố

Sẵn sàng, chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai, ngập lụt xảy ra. Giúp chính quyền và Nhân dân trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp cần thiết, hợp lý trước, trong và sau khi có ngập lụt xảy ra để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hiệu quả.

Đảm bảo năng lực chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống, sự cố và tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai.

Đảm bảo thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

8. Ủy ban nhân dân các phường, xã

Căn cứ kế hoạch, tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống ảnh hưởng của ngập lụt nội đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ phòng chống ảnh hưởng của ngập lụt nội đồng trong mùa mưa và hạn hán, xâm nhập mặn trong những tháng cuối năm 2022 khi cần thiết.

Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi theo kế hoạch. Tuyên truyền, vận động người dân phát hoang theo các tuyến kênh đã giao mặt bằng nạo vét để cho các đơn vị thi công triển khai nhanh các công trình nạo vét nhằm phục vụ cho việc tiêu thoát nước trên địa bàn khi có lũ xảy ra và giữ nước khi mùa khô đến.

Tuyên truyền, vận động người dân không xả rác thải vào các kênh, rạch nhằm tránh ô nhiễm nguồn nước, môi trường trong thời gian đóng cống ngăn mặn.

Đối với các phường, xã sản xuất nông nghiệp cần rà soát, đánh giá khả năng tác động của hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước đối với sản xuất nông nghiệp của địa phương và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân để có phương án ứng phó, giảm tối thiểu mức thiệt hại, ổn định sản xuất, thu nhập và đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Thường xuyên theo dõi và tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao hiện có trên địa bàn phường, xã khi có cảnh báo mưa lũ và ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô để đề xuất kiến nghị và kịp thời báo cáo về UBND thành phố (*thông qua phòng Kinh tế thành phố*).

Giao phòng Kinh tế thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, kịp thời báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống ảnh hưởng của ngập lũ nội đồng năm 2022 và phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất dân sinh trong mùa khô năm 2022- 2023 trên địa bàn thành phố Rạch Giá./.

Nơi nhận:

- Chi cục Thủy lợi;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể TP;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Việt Trung